



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐

ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๔ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### อธิการบดี มศว คาด! เดือนหน้าได้ข้อสรุปผลแจกแท็บเล็ต



อธิการบดี มศว เผยการศึกษานโยบายแจกแท็บเล็ตของรัฐบาล มีความคืบหน้า โดยผลการศึกษาในบางประเด็นได้คำตอบแล้ว ขณะที่ยังเหลืออีกไม่มาก คาดสรุปผลได้ภายในเดือน พ.ค.นี้...

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยถึงเรื่องการศึกษผลกระทบโครงการนำร่องการแจกแท็บเล็ตในนักเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลว่า ในฐานะที่ มศว มีรากฐานมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ทำงานเกี่ยวกับทางด้านการศึกษามาโดยตลอด มหาวิทยาลัยจึงมีความเห็นว่า

**มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒควรมีส่วนร่วมทางการศึกษา** โดยเฉพาะในเรื่องการกำหนดนโยบายสาธารณะที่สำคัญ อันเป็นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมของมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ใช้เงินภาษีของประชาชนในการดำเนินการ ในช่วงที่นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบกับข้อเสนอของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 ประเด็น คือรัฐบาลและรัฐมนตรีให้อิสระทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ โดยจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการศึกษา ผลกระทบครั้งนี้ 2. มศว ขอไม่เกี่ยวข้องกับการกำหนดสเปกและการจัดหาแท็บเล็ต จากข้อตกลงดังกล่าวได้รับการยืนยันในข้อตกลง 2 ข้อนี้มาโดยตลอด

“มาถึงปัจจุบัน มศว ได้ทำการศึกษานโยบายแท็บเล็ต เพื่อที่จะตอบสังคมให้ได้ว่า นโยบายดังกล่าวจะมีผลกระทบทางบวกและทางลบอย่างไรบ้าง เนื่องจากนโยบายนี้มีผลต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหารในโรงเรียน จำนวนหลายล้านคน สำหรับแนวทางการศึกษา มีกรอบการศึกษา คือ 1.เราทำการศึกษาในบางโรงเรียนที่มีความเหมาะสม โดยสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานคัดเลือก 2.ไม่ได้ทำทุกชั้นเรียน ทำในช่วงชั้น ป.1 กับ ป.4 ชั้นละ 1 ห้องเรียน วิธีการทำการศึกษา จะศึกษาทั้งห้องที่ได้รับการแจกแท็บเล็ต และกลุ่มเด็กที่ไม่ได้รับการแจกแท็บเล็ต สำหรับผลการศึกษา เริ่มต้นในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โดยผลการศึกษาในบางประเด็นขณะนี้ได้คำตอบแล้ว แต่บางประเด็นจะต้องทำการศึกษาต่อไป และต้องใช้เวลาอีกสักกระยะหนึ่ง คาดว่าเดือน พ.ค.นี้ จะมีข้อสรุปถึงผลการศึกษานโยบายการแจกแท็บเล็ตของรัฐบาล และมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง”

ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวอีกว่า สำหรับขั้นตอนการศึกษานั้น มศว ทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกับอาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และร่วมกับโรงเรียนสาธิตประสานมิตร และโรงเรียนสาธิตปทุมวัน เริ่มทำการทบทวนวรรณกรรม (การศึกษา) ในต่างประเทศ ว่าประเทศที่เขาเป็นนโยบายแจกแท็บเล็ตมีผลเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อทำการทบทวนวรรณกรรม (การศึกษา) จึงได้ออกแบบการศึกษาในประเด็นต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมในกลุ่มทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อนโยบายการแจกแท็บเล็ต มีการทำงานเก็บข้อมูลเป็นระยะ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบและติดตามผลอย่างใกล้ชิด สุดท้ายนี้มหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ไม่ว่าจะชุดใดก็ตาม ว่าในการกำหนดนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบกับคนเป็นจำนวนมาก น่าจะได้มีการศึกษาหรือวิจัยเชิงบริหาร ซึ่งใช้เวลาไม่นานนัก จะทำให้รัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายสาธารณะได้ถูกต้องเหมาะสม และมีความรอบคอบครบถ้วนทุกมิติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

